

## ก.ค.ศ.ไฟเขียวใช้เกณฑ์วิทยฐานะใหม่

นำเสนอเมื่อ : 6 พ.ค. 2558

ยึดข้อตกลงพัฒนางานเริ่ม พ.ค.นี้ ยกเลิก ว 13 แต่เปิดยื่นคำขอได้ถึงสิ้นปี

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือ Performance Agreement (PA) ที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อสังเกตของที่ประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2558 โดยมีมติดังนี้ เห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) พร้อมรายละเอียดและคำอธิบายประกอบหลักเกณฑ์วิธีการฯ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบกำหนดให้ผู้ที่ที่ยื่นคำขอมิวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ในกรณีที่ได้มีการยื่นคำขอมิหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์อื่นไว้แล้ว แต่สมัครใจที่จะเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ก.ค.ศ.เห็นชอบ ให้ยกเลิกคำขอมิหรือเลื่อนวิทยฐานะเดิมที่เคยเสนอขอไว้อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนก่อน จึงจะขอมิหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ได้ พร้อมทั้งเห็นชอบกรอบแนวทางในการให้ส่วนราชการต้นสังกัด เป็นผู้กำหนดรายละเอียดการทดสอบความรู้ ความสามารถเชิงทฤษฎี และการประเมินประสบการณ์วิชาชีพ จากนั้นให้นำเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง นอกจากนี้อรรถ ก.ค.ศ.ยังเห็นชอบให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ หรือ ว 13/2556 อย่างไรก็ตามผู้ที่ที่ยื่นการประเมินตาม ว 13 สามารถยื่นคำขอได้ครั้งสุดท้ายภายในเดือน ธ.ค.นี้ หลังจากนั้นจะยกเลิกเกณฑ์การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว 13 เหลือเพียงเกณฑ์การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว 17 และเกณฑ์ใหม่ตามข้อตกลงในการพัฒนางานแบบ PA ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่ได้ประมาณกลางเดือน พ.ค.นี้.

ที่มา [ไทยรัฐ](#) วันที่ 6 พ.ค. 2558

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• [ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะ\(PA\)เกณฑ์ใหม่](#)  
[เชิงประจักษ์เกณฑ์เก่ายื่นได้ภายในเดือนธันวาคม 2558](#)